

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผู้ศึกษาสรุปผลการศึกษาเรียงลำดับตามขั้นตอน ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า

1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu = 3.45$; $\sigma = 0.23$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดย เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปน้อย คือ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ($\mu = 3.48$; $\sigma = 0.30$) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ($\mu = 3.46$; $\sigma = .32$) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ($\mu = 3.43$; $\sigma = 0.31$) และ ด้านบุคลากร ($\mu = 3.41$; $\sigma = 0.32$) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า

1.1.1 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu = 3.41$; $\sigma = 0.32$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ผู้ดูแลเด็กมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความป็นครู ($\mu = 3.45$; $\sigma = 0.58$) ผู้ดูแลเด็กมีทักษะในการสื่อสารได้ดี ($\mu = 3.44$; $\sigma = 0.56$) ความสามารถและมีทักษะในการสอนของครูผู้สอน ($\mu = 3.42$; $\sigma = 0.55$) ผู้ดูแลเด็กรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กเสมอ ($\mu = 3.40$;

$\sigma = 0.53$) และผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง ($\mu = 3.35$; $\sigma = 0.53$) ตามลำดับ

1.1.2 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu = 3.43$; $\sigma = 0.31$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ภายในอาคารมีการป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ($\mu = 3.48$; $\sigma = 0.56$) มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร มีรั้วกั้นพื้นที่เล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย ($\mu = 3.48$; $\sigma = 0.59$) มีการจัดมุมการเรียนรู้ การสอนที่สะอาดเรียบร้อย เหมาะสม ($\mu = 3.45$; $\sigma = 0.57$) มีการจัดพื้นที่สำหรับนอนของเด็กมีอากาศถ่ายเทสะดวก ($\mu = 3.38$; $\sigma = 0.58$) และ มีการจัดพื้นที่สำหรับนอนของเด็กมีอากาศถ่ายเทสะดวก ($\mu = 3.36$; $\sigma = 0.59$) ตามลำดับ

1.1.3 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu = 3.48$; $\sigma = 0.30$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อและอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดย เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วง ($\mu = 3.58$; $\sigma = 0.58$) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมภาษาและการสื่อสาร ($\mu = 3.53$; $\sigma = 0.55$) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การรำ การแสดงท่าประกอบกิจกรรมเพลงท้องถิ่น ($\mu = 3.47$; $\sigma = 0.54$) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ($\mu = 3.46$; $\sigma = 0.59$) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชีวิตประจำวันให้เด็กอย่างต่อเนื่อง ($\mu = 3.44$; $\sigma = 0.64$) และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยในชีวิตประจำวัน ($\mu = 3.39$; $\sigma = 0.59$) ตามลำดับ

1.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu = 3.46$; $\sigma = 0.32$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง ($\mu = 3.50$; $\sigma = 0.55$) ผู้ปกครองและชุมชน ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ($\mu = 3.47$; $\sigma = 0.56$) ผู้ปกครองได้สนับสนุนการดำเนินงาน เช่น การบริจาคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ($\mu = 3.46$; $\sigma = 0.56$) มีการประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ($\mu = 3.44$; $\sigma = 0.57$) และมีการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร อบรม ผู้ดูแล

เด็กและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ ($\mu = 3.43$; $\sigma = 0.57$) ตามลำดับ

2. ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได้ อาชีพและระดับการศึกษา

ผลการศึกษา พบว่า

2.1 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได้ พบว่า

โดยรวม ผู้ปกครองที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ผู้ปกครองที่มีรายได้ 5,000-10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป และผู้ปกครองที่มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท

2.2 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอาชีพ พบว่า

โดยรวม ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ปกครองที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร และผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ

2.3 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า

โดยรวม ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามระหว่างผู้ปกครองนักเรียนที่จบไปแล้วและผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ พบว่า

ผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย มากกว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนจบไปแล้ว

4. ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านบุคลากร พบว่า ครูผู้ดูแลเด็กควรเอาใจใส่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะบนรถรับ-ส่ง

ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ควรมีการดูแลเรื่องอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และควรมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่า ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้คณะผู้บริหารและผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองของเด็กเล็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย มีความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามไม่มากเท่าใดนัก ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังที่จะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่คอยดูแลเด็กเล็กให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งการดูแลทั้งในเรื่องอาหาร กิจกรรมประจำวัน เพื่อให้เด็กเติบโตตามพัฒนาการ ผู้ปกครองจึงมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ และใจใส่อย่างทั่วถึง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินาท สุภบุญ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้านครูผู้ดูแลเด็กที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่พบว่า ความรับผิดชอบและเอาใจใส่เด็กยังไม่ทั่วถึงนัก ในด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ และการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร มีรั้วกันพื้นที่เล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย แต่พบว่า ห้องน้ำสำหรับทำความสะอาดตัวเด็กยังไม่เพียงพอ ในด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดให้มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย แต่พบว่า ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยในชีวิตประจำวันไม่มากเท่าใดนัก และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ผู้ปกครองมีความพอใจในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน แต่พบว่า การประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีน้อย

2. ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได้ อาชีพและระดับการศึกษา พบว่า

2.1 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได้ พบว่า โดยรวม ผู้ปกครองที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ผู้ปกครองที่มีรายได้ 5,000-10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป และผู้ปกครองที่มีรายได้ 10,000

บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท ซึ่งผลการศึกษา โดยรวม ผู้ปกครองที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยมีการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามความคาดหวังผู้ปกครองของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กให้มีการพัฒนาได้อย่างสมวัย

2.2 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวม ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ผู้ปกครองที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร และผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ ซึ่งผลการศึกษา โดยรวม ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยมีการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามความคาดหวังผู้ปกครองของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กให้มีการพัฒนาได้อย่างสมวัย

2.3 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวม ผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งผลการศึกษา โดยรวม ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยมีการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามความคาดหวังผู้ปกครองของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กให้มีการพัฒนาได้อย่างสมวัย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการอันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

จากการศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ในด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 4 ผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย ควรดูแล เอาใจใส่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะบรรดารับ-ส่ง เพิ่มมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป

2.1) ควรมีการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

2.2) ควรมีการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม